
รายงานการประชุมสํานักชลประทานที่  ๑๑ 
คร้ังที่ 4/๒๕๕4 

                 เมื่อวันศุกร์ที่  26  สิงหาคม ๒๕๕4 
ณ  ห้องประชุมประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ฯ  จงัหวัดสมทุรปราการ 

โครงการชลประทานสมุทรปราการ  สํานักชลประทานที่  ๑๑ 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผส.ชป.๑๑  ประธาน  
2.  นายพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล  ผบร.ชป.๑๑ 
3.  นายประเจตน์  พลคชา  ผวศ.ชป.๑๑ 
4.  นายณัฐพงศ์  ศิริโภค  ผปก.ชป.๑๑ 
 5.  นายเอนก  ก้านสังวอน  ผคก.ชป.๑๑ 
 6.  นางอรทัย  พิรุณสาร  ฝบท.ชป.๑๑ 
 7.  นายพรชัย  พ้นช่ัว  ผอ.คป.นนทบุรี                   
 8.  นายอาภากร  สนิกะวาที  ฝจน.คป.นนทบุร ี
9.  นายสมชาย  นุ่มบัว  ฝชก.คป.นนทบุร ี

10.  นายประณต  วรรณรักษ์  ผอ.คป.ปทุมธาน ี                   
๑1.  นายสมนึก  เตียวหุน  ฝจน.คป.ปทุมธาน ี
12.  นายอวยชัย  แย้มสํารวล  ฝชก.คป.ปทุมธาน ี
13.  นางวีณา  พ่ึงชื่น  บท.คป.ปทุมธานี 
๑4.  นายจุมพล  รักษาศรัย  ผอ.คป.สมุทรปราการ 
๑5.  นายสัมฤทธิ ์  บุญช ี  ฝวศ.คป.สมุทรปราการ 
16.  นายนิคม  วัชรดิเรกรัตน ์  ฝจน.คป.สมุทรปราการ 
17.  นายอนุชา  ลองทอง  ฝชก.คป.สมุทรปราการ 
18.  นางยุพา  คําหอม  บท.คป.สมุทรปราการ 
19.  นายธีระ  อุนทะอ่อน  ฝวศ.คป.สมุทรสาคร.   
๒0.   นายชวลิต  เหล่าเรืองโรจน ์  ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  
๒1.  นายอนันต์  เจริญรัตน ์  ฝวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
22.  นายสนธยา   จั่นบํารุง  ฝจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน         

 ๒3.  นายไชยวัฒน ์  บุญมาก  ฝชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
24.  นางเรณู  บ่อพลอย  บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
25.  นายมนัส  นิลคุปต ์  ฝวศ.คบ.พระยาบรรลือ 
26.  นายสุรัตน ์  ปัญญาวัฒชิโล  ฝจน.คบ.พระยาบรรลือ 
27.  นายภิรมย ์  พนมสุข  ฝชก.คบ.พระยาบรรลือ 
28.  นางนงนุช  แดงกระจ่าง  บท.คบ.พระยาบรรลือ  
29.  นายชัยพร  พรหมสุวรรณ  ผอ.คบ.พระพิมล 
๓0.  นายมงคล  แดงกระจ่าง  ฝวศ.คบ.พระพิมล 
31.  นายพงศกร  อุตตนางกูร  ฝจน.คบ.พระพิมล   
32.  นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน  ฝชก.คบ.พระพิมล 
33.  นางสาวนงเยาว ์  คันธเสว ี  บท.คบ.พระพิมล  
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34.  นายประสงค์  อินดนตร ี  ผอ.คบ.ภาษีเจริญ    
35.  นายวิรชั  สาทรานุวัฒน ์  ฝวศ.คบ.ภาษีเจริญ                 
36.  นายคํานึง  ชูชาต ิ  ฝจน.คบ.ภาษีเจริญ 
37.  นายชัยณรงค์  คล่องวานิชย ์  ฝชก.คบ.ภาษีเจริญ  
38.  นายไพโรจน ์  อัมพรลักษณ์  ผอ.คบ.รังสิตเหนือ 
39.  นายชูชาต ิ  ศุภวรรธนางกูร  ฝวศ.คบ.รังสิตเหนือ 
40.  นายสชุาต ิ  อินทร์ปรุง  ฝจน.คบ.รังสิตเหนือ 
41.  นายศิริชัย  โชติกเสถียร  ผอ.คบ.รังสิตใต้ 
42.  นายณัฐวุฒ ิ  วงศ์กาฬสินธุ์  แทน  ฝวศ.คบ.รังสิตใต ้
43  นายชุติมันต์    สกุลพราหมณ์  ฝจน.คบ.รังสิตใต ้  
44.  นายวิลาศ  พูลเพ่ิม  ฝชก.คบ.รังสิตใต ้
45.  นายสุรัช  ธนูศิลป์  ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร             
46.  นายสุริยพล  นุชอนงค์  ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร  
47.  จ.อ.พีรพล  ดีไทย  ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร 
48.  นายทินกร  โมฬี  ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร  
49.  นางมยุร ี  ดีไทย  บท.คบ.ชลหารพิจิตร  
50.  นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต 
51.  นายจิรศักดิ ์  ลิปิการวงศ์  ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต 
52.  นายพร  วินโกมินทร ์  ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต 
53.  นางประพีร ์  อุมะวิชน ี  บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต  
54.  นายนิเวศน ์  ธวัชรุ่งโรจน ์  ผอ.คส.๑/๑๑ 
55.  นายทรงวิทย์  เหลืองอ่อน  กวบ.๑/๑๑ 
56.  นางเจตนา  จิวะสุรัตน ์  บท.คส.๑/๑๑ 
57.  นายธนกิจ  นิ่มวิญญา  ผอ.คส.๒/๑๑ 
58.  นายสรุชัย  ลิขิตบุญฤทธิ์  แทน ฝจม.๑๑ 
59.  นายพรชัย  ส้อตระกูล  นิติกร สํานักชลประทานท่ี  ๑๑ 
60.  นายเกรียงไกร  ภาคพิเศษ  ฝอน.๒ 
61.  นายธาน ี  อนันต์สวัสดิ ์  แทน ฝน.คก.๖ และ แทน ผศป.ท่ี ๖ 
62.  นายสมชาย  อินทร์เหยี่ยว  สร.รว.11 
63. นายสมเดช  สุขสวัสดิ ์  ฝด.ผด.๑๑  

 64.  นายศุภชัย  มโนการ  ฝงจ.ชป.๑๑ 
 65.  นายเลอบุญ  อุดมทรัพย์  ฝจน.ชป.๑๑ 
 66.  นายชูพงศ์  ทิพย์พยอม  ฝชน.ชป.๑๑ 
 67.  นายจํานงค์  ธรรมสอน  ฝปค.ชป.๑๑ 

68.  นายกัมพล  บุญวิไล  ฝปท.ชป.11 
69.  นายธีรชาต ิ  พันธุ์หอม  ฝงส.ชป.11 
70.  นายสหะ  อังสนันท์สุข  ฝคพ.ชป.11 
71.  นายวรชัย  สุขผลธรรม  กอบ.ชป.๑๑ 

 72.  นายอํานวย  ถ่ีถ้วน  ฝวก.ชป.11 
73.  นายประสิทธิ์  เสือทอง  ฝสส.ชป.๑๑ 

 74.  นางพจนีย์  อ่อนเหล่  ธก.ชป.๑๑ 
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75.  นายชัยโรจน ์  อุปรารัตน์  จก.ชป.๑๑ 
 76.  นางนุจร ี  บางน้อย  บง.ชป.๑๑ 
 77.  นางปรียาภรณ์  รักสังข์  พด.ชป.๑๑ 
 7๘.  นางรัตนา  วงศ์สายชล  ประชาสัมพันธ์  สํานักชลประทานท่ี ๑๑ 
 79.  นางประจวบ  พ่วงศรี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 80.  นายเอวิสันต ์  กู้เกียรติศักดิ์  วิศวกรชลประทานปฏิบตักิาร หน้าห้อง ผส.ชป.๑๑ 
 81.  นายสินธ ิ  มีพงษ์  นายช่างสํารวจอาวุโส ส่วนวิศวกรรมบริหาร 

82.  นายอมรเดช  ไม้อบเชย  วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ ส่วนเครื่องจักรกล 
83.  นายศรายุธ  พันธุ์บุญ  วิศวกรชลประทานชํานาญการ หน้าห้อง ผส.ชป.๑๑ 
84.  นายศราวุธ  สากล  วิศวกรชลประทานชํานาญการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 
85.  นายวิรัตน ์  บุญช่วยเรืองชัย  วิศวกรชลประทานชํานาญการ ส่วนปฏิบัตกิาร 
86.  นางเสนาะ  เพ็ชร์พราว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
87.  นางวนิดา  จิตสมัย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  โครงการฯสมุทรปราการ 
88.  น.ส.สวลยี ์  ธนธรรมทิศ  ช่างฝีมือสนาม ช.2 หน้าห้อง ผส.ชป.๑๑ 
89.  นายเกียรติชัย  สุรัตนากร  ฝสบ.คป.สมุทรปราการ 
90.  นายวรวัฒน ์  ผสมทรัพย์  ฝสบ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต   
91.  นายศุภมิตร  น้อยคําสิน  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการฯสมุทรปราการ 
92.  น.ส.พิสมัย  แสงศร  เจา้หน้าท่ีการเงินและบัญชี  โครงการฯสมุทรปราการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายนรินทร ์  นิ่มวิญญา  ฝวศ.คป.นนทบุร ี ติดราชการ 
2.  นางจิรพรรณ  สิงหมงคล  บท.คป.นนทบุร ี ติดราชการ 
3.  นายภูริต  โกมลเกษรักษ์  ฝวศ.คป.ปทุมธาน ี                 
4.  นายพิสิษฐ ์ พิบูลย์ศิริ ผอ.คป.สมุทรสาคร 
5.  นายชัยรัต   เป้ามาลา  ฝจน.คป.สมุทรสาคร 
6.  นายพีรพัฒน์ชัย  วิชชุรังษี  ฝชก.คป.สมุทรสาคร ติดราชการ 
7.  นางกุลประภัสสร ์  รําพึงจิตต์  บท.คป.สมุทรสาคร ติดราชการ 
8.   นายสันต ิ  สวัสดิศานต ์        ผอ.คบ.พระยาบรรลือ ลาพักผ่อน 
9.  นางมาลิน ี  มีชัย  บท.คบ.ภาษีเจริญ ลาป่วย 

10.  นายสุทธิชัย  ดีอ่วม  ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ ติดราชการ 
11.  นางนันทา  อุปมาก  บท.คบ.รังสิตเหนือ ติดราชการ 
12.  นายนนทิกร  เย็นตระกูล  ฝวศ.คบ.รังสิตใต ้  
13.  นายวรรณกิต  คําบุศย์  กปก.๑/๑๑ 
14.  นายประพจน ์  กระโจมแก้ว  กวบ.๒/๑๑ 
15.  นายจงรักษ์  ผลวิเศษ  กปก.๒/๑๑ 
16.  นางสาวอนุสรา      บูรณะจารุ  บท.คส.๒/๑๑ ติดราชการ 
17.  นายบัณฑิต  คล้ายขยาย  ผคน.๑๑ 
18.  นายประสิทธิ์  มนต์เวทา  ฝวศ.คน.11 
19.  นายสุธรรม  กอแก้วปฐมกุล  ฝชก.คน.๑๑ 
20.  นายวิเชียร  ยางงาม  ฝจม.๑๑  
21.  นายประสิทธิ ์  ทะรักษา  ผศป.ท่ี 6   ติดราชการ 
22.  นายอุดม  ปานขวัญ  ฝน.คก.๖ ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.30  น. 
 ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสํานักชลประทานท่ี ๑๑ ครั้งท่ี 4/๒๕๕4 เม่ือวันศุกร์ท่ี 26 

สิงหาคม  ๒๕๕4  วันนี้เป็นการจัดประชุมสัญจร และก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมประธานให้ เลขา KM ของ
สํานักชลประทานท่ี  11 นายศุภชัย มโนการ กล่าวถึงการจัดการความรู้ของสํานักชลประทานท่ี 11 ซึ่งเริ่มดําเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน สํานักชลประทานท่ี 11 เป็นสํานักฯหนึ่งท่ีให้ความร่วมมือกับกรมชลประทาน โดย 
ได้สร้างผลงานมาตลอดจนเป็นท่ีชื่นชอบของผู้บริหารกรมชลประทาน จะสังเกตได้จากรางวัลท่ีได้รับ ในปี 2553 
สํานักชลประทานท่ี 11 ไดร้ับจํานวน 8 รางวัล จึงเป็นความภาคภูมิใจของสํานักชลประทานท่ี 11 ท่ีได้มีการส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการความรู้ในสํานักชลประทานท่ี 11 ซึ่งวันนี้จะมีการมอบรางวัลให้บุคคลและคณะบุคคลของสํานัก
ชลประทานท่ี 11 ท่ีได้รับรางวัลการจัดการความรู ้(KM) กรมชลประทาน ดังนี้  
   1. รางวัลผู้บริหารจัดการความรู้ดีเด่น (CKO AWARD 2010) นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์  ผส.ชป.11 
   2. รางวัลสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ รางวัลชมเชย 
                2.1  การทําเกียร์มอเตอร ์ โดย นายเอนก  ก้านสังวอน ผคก.ชป.11  และคณะ 
               2.2  โครงการประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองบางหลวง-เชียงราก  โดย นายประเจตน์  พลคชา  
ผวศ.ชป.11 และ นายวรชัย  สุขผลธรรม  กอบ.ชป.11 
   3. รางวัลเทคโนโลยีดีเด่น  อันดับ 3 เรื่องการจัดทําเครื่องวัดระดับน้ําและนํามาประยุกต์ใช้เป็น   
โทรมาตร โดย  นายธีระ อุนทะอ่อน  ฝวศ.คป.สมุทรสาคร และคณะ 
     4. รางวัลการบริหารจัดการแนวใหม่ดีเด่น รางวัลชมเชย เรื่องผลกระทบของการระบายน้ํากับการทํา
ประมงชายฝั่ง  โดย นายสุรัช  ธนูศิลป ์ ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร  และคณะ 
   5. รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู ้ นายเอนก  ก้านสังวอน  ผคก.ชป.11 
สําหรับในปี 2554 จะมีการนําเสนอผลงานในวันท่ี 9 กันยายน 2554   

วันนี้สํานักชลประทานท่ี 11 ได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรจง วรรธนะพงษ์  ท่ีปรึกษาการประกวด
โครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม ๕ ส เพ่ือเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหาร
จัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดําริ  มาร่วมประชุมด้วย อาจารย์บรรจงฯ มีชื่อเสียงเรื่องนวัตกรรม
เก่ียวกับเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ มีผลงานหลายอย่างท่ีได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะได้เชิญ
อาจารย์บรรจงฯ ให้คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ KM ต่อไป เรื่องการจัดการ
ความรู้ยังมีเรื่องของสวัสดิการท่ีควบคู่กันไป สวัสดิการเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะขับเคลื่อนการบริหารจัดการต่าง ๆ ตาม
ภารกิจ บางเรื่องสวัสดิการช่วยได้มาก การประกวดไม่คาดหวังอะไร แต่ต้องการให้เกิดการกระตุ้น และเชื่อว่าทุกท่าน
ในสํานักชลประทานท่ี 11 มีศักยภาพท่ีสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมสามารถท่ี
จะทําให้เกิดความเจริญในกรมชลประทานได้  อย่างเช่นพ้ืนท่ีในเขตโครงการฯชลหารพิจิตร เพราะจะทําให้เกิด
ประโยชน์ต่อกรมชลประทาน ขอฝากผู้เข้าร่วมประชุมได้ช่วยกันคิดค้น เรื่ององค์ความรู้ท่ีจะทําให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เกิดข้ึน วันนีย้ังมี ผส.คก. ได้มาร่วมประชุมด้วย บางเรื่องได้รับความกรุณาจาก ผส.คก. เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
เช่นการกําหนด  Spec บานระบาย หรือเครื่องสูบน้ํา เป็นต้น  

การประชุมวันนี้นอกจากเป็นการประชุมสัญจรแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดต่าง ๆ และ
มีข้อสรุปท่ีจะนําไปดําเนินการ ขณะนี้เป็นช่วงฤดูน้ําหลาก ต้องเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปตร.คลอง     
ลัดโพธิ์ฯ แห่งนี้ เป็นโครงการฯหนึ่งท่ีต้องเตรียมเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เห็นการทํางานแล้วขอชื่นชมทุกท่านใน
โครงการฯสมุทรปราการ ปตร.คลองลัดโพธิ์ฯ มีเจ้าหน้าท่ีน้อยมากอัตรากําลังแทบไม่มีเลย  
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 วันท่ี 7 สิงหาคม 2554  นายธรีะ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานการประชุม การประเมินสถานการณ์น้ําหลากจากอิทธิพลของพายุ“นกเตน” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
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อธช. รธบ. และเจ้าหน้าท่ีจากสํานักชลประทานท่ี 3  4  10  11 และ 12  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสํานัก
ชลประทานท่ี 12 และมอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการบริหารจัดการน้ําหลาก โดยใหมี้การเตรียมความพร้อมไว ้ 
 1.2 วันท่ี 9 สิงหาคม 2554  การประชุมสถานการณ์น้ําช่วงฤดูฝน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และหน่วยงานในพ้ืนท่ีได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม บริเวณคลองพระองค์ 
ไชยานุชิตและคลองประเวศน์บุรีรมย ์ณ สถานีสูบน้ํากลางคลองประเวศน์บุรีรมย์ จงัหวัดสมุทรปราการ  

1.3 วันท่ี 14 สิงหาคม 2554  อธช. เชิญประชุมเพ่ือการเตรียมรับสถานการณ์น้ําทางฝั่งตะวันออก 
ณ ห้องประชุมสํานักชลประทานท่ี ๑๐ จงัหวัดลพบุร ี
 1.4 วันท่ี 22 สิงหาคม 2554 ประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม คณะทํางาน
ติดตามสถานการณ์น้ํา ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบสถานการณ์น้ําและร่วมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ณ 
ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๓ (พระธรรมราชา) โครงการฯ รังสิตเหนือ โดยมี ผส.ชป.๑๑ เป็นประธาน ร่วมกับ 
ผู้อํานวยการโครงการฯและผู้เก่ียวข้อง รายละเอียดเรื่องนี้อยู่ในระเบียบวาระการประชุมของ ผบร.ชป.11 จะแจ้งให้
ทราบว่าสถานการณ์น้ําเป็นอย่างไร จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร และเรื่องงบประมาณ จะดําเนินการอย่างไรให้
ภารกิจของกรมฯ สําเร็จลุล่วงไปด้วยด ีเรื่องการบริหารจัดการน้ําหลาก ทําอย่างไรท่ีจะให้น้ําผ่านเจ้าพระยาให้เร็วท่ีสุด 
และไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน เป็นหน้าท่ีของกรมชลประทาน ความภาคภูมิใจของพวกเราจะต้องอยู่ท่ีความสุข
ของประชาชน ถ้าประชาชนมีความสุขจะเป็นผลงานกรมชลประทานต่อไป   
 1.5 เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือวันท่ี ๕ สงิหาคม 25๕๔ ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ โดย รธร. ได้เชิญประชุมสรุปผลการเบิกจ่าย ประจําปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ 
อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน สํานักชลประทานท่ี 11 มียอดเบิกจ่ายค่อนข้างต่ํา อยู่ลําดับ 2 จากท้าย 
เบิกจ่ายได้ 57.25%  
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๕4 เม่ือวันศุกรท่ี์  27  พฤษภาคม ๒๕๕4 
ฝบท.ชป.๑๑ ให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๕4 เม่ือวันศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๕4         
ท่ีประชุม พิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๕4 เม่ือวันศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๕4         
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๕4 เม่ือวันศุกรท่ี์  27  พฤษภาคม ๒๕๕4 โดย ผส.ชป.๑๑ 
  ๓.1 การดําเนินการ PMQA ของสํานักชลประทานท่ี ๑๑ ได้มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และ
นําส่ง กพร. ไปแล้วเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา 

๔.๑  สว่นจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา   
 (1)  ผบร.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 
      ขณะนีส้ถานการณ์น้ํามีแนวโน้มว่าน้ําเหนือจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และแนวร่องความกดอากาศ

พาดผ่านบริเวณตอนบน สถานการณ์ดังกล่าวจะทําให้มีฝนตกหนักเพ่ิมข้ึน เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อม
อย่างต่อเนื่องตามท่ีสํานักฯและกรมฯได้แจ้งโครงการฯแล้ว ขณะนี้โครงการฯได้ดําเนินการพร่องน้ําไว้รองรับแล้ว 
หลายพ้ืนท่ียังไม่มีรายงานว่าเกิดปัญหาน้ําท่วมแต่อย่างใด  จะมีน้ําค่อนข้างมากบริเวณตอนล่างของทุ่งฝั่งตะวันออก  
ซึ่งขณะนี้กําลังพิจารณาผันน้ําช่วยลดสภาพปัญหาของน้ําท่ีไหลผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง  ในช่วงปลายเดือนนี้น้ํา
ทะเลหนุนสูง ขอให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว  รธบ. ให้โครงการฯรายงานข้อมูลการเพาะปลูกตามท่ีสํานักฯ 
ไดแ้จ้งไปแล้ว และรายงานอย่างต่อเนื่อง เม่ือการประชุมท่ีสํานักชลประทานท่ี 10  รธบ. แจ้งว่าหากสถานการณ์น้ําท่ี
นครสวรรค์เริ่มวิกฤตซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มวิกฤต  รธบ. จะเชิญประชุมอีกครั้งเหมือนกับการประชุมท่ีสํานักชลประทาน  
ท่ี 12  ท่ีผ่านมา   
ท่ีประชุม รับทราบ 
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 (2) รายงานสภาพภูมิอากาศ  ฝจน.ชป.๑๑  แจ้งท่ีประชุม 
     ความกดอากาศต่ําพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคอีสาน ลักษณะเช่นนี้ทําให้เกิดฝนตกหนัก

ในภาคเหนือ ภาคอีสาน พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า 7 วัน ระหว่างวันท่ี 29-31 สิงหาคม 2554  
ร่องมรสุมจะเลื่อนข้ึนไปพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในขณะท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลัง
ค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทําให้ท่ัวประเทศมีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักได้
บางแห่ง เดือนกันยายนอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน ร่องความกดอากาศต่ําจะพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกําลังค่อนข้าง
แรงโดยจะมีกําลังแรงในบางช่วง ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ี
ส่วนมากบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออก อาจเกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่งข้ึนได้ใน
บางพ้ืนท่ี ปริมาณฝนในเดือนนี้หลายพ้ืนท่ีจะมีฝนมากกว่าปกต ิ 
ท่ีประชุม รับทราบ 

(3) สถานการณ์น้ําและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก  ฝจน.ชป.๑๑  แจ้งท่ีประชุม     
 สถานการณ์น้ําลุ่มเจ้าพระยา ณ วันท่ี 26 สิงหาคม ๒๕๕4 เข่ือนภูมิพลมีปริมาณน้ํา 

10,071 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 75% น้ําไหลเข้าอ่างฯ 56.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย 26 ล้านลูกบาศก์
เมตร เข่ือนสิริกิติ์มีปริมาณน้ํา 8,840 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 93% น้ําไหลเข้าอ่างฯ 100.52 ล้านลูกบาศก์
เมตร ระบาย 56.97 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ําแควน้อยปริมาณน้ํา 863 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 92%    
น้ําไหลเข้าอ่างฯ 30.35 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย 32.49 ล้านลูกบาศก์เมตร เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ํา 442 
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56% น้ําไหลเข้าอ่างฯ 30.59 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย 25.94 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ําไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ 2,310 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ําเหนือเข่ือนเจ้าพระยา+16.00 
เมตร รทก. ท้าย+14.02 เมตร รทก. ปริมาณน้ําไหลผ่าน 1,818 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เข่ือนพระรามหก ปริมาณน้ํา
ไหลผ่าน 217.83 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

        ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 145.67 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. 
พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 30.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ําไหลผ่าน 96.30 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ําไหลผ่าน 23.60  ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ 
ปริมาณน้ําไหลผ่าน 14.07 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ําไหลผ่าน 8.98  ลูกบาศก์เมตร/วินาที    
ฝั่งตะวันตกท่ี ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ําไหลผ่าน 35.87 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ําไหล
ผ่าน 150.31 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 70.94 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ผักไห่- 
เจ้าเจ็ด 17.68 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ปตร.โพธิ์คอย 0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ําไหลผ่าน 
94.95 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ําไหลผ่าน 51.42 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ปตร.คลองลัดโพธิ์ 
ระบาย 28.31 ล้านลูกบาศก์เมตร  

         ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2554 ฝั่งตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุดท่ี ปตร.ประเวศน์ 66.40 
มิลลิเมตร  ฝั่งตะวันตกท่ีสถานีสูบน้ํา ทรบ.พร้าว 49.50 มิลลิเมตร  

พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2554 ในเขตสํานักชลประทานท่ี ๑๑ พ้ืนท่ีชลประทาน 
2,854,511 ไร่ แผน  -  ไร่ ปลูกจริง ๑,510,775 ไร่ เก็บเก่ียว 323,611 ไร่ พ้ืนท่ีเสียหาย -  ไร่  พืชไร่ 5,452 
ไร่ พืชผัก 32,586 ไร่ อ้อย 270 ไร่ ไม้ผล 148,898 ไร่ ไม้ยืนต้น 35,331 ไร่ บ่อปลา ๒๒8,785 ไร่ บ่อกุ้ง 
35,978 ไร่ นาหญ้า ๕,๕93 ไร่ อ่ืนๆ 44,849 ไร ่

รายงานผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้ําเคลื่อนท่ีในเขตสํานักชลประทาน   
ท่ี 11 เครื่องสูบน้ําตามแผน จํานวน 101 เครื่อง ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จํานวน 63 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ํา
เคลื่อนท่ี ตามแผนจํานวน 24 เครื่อง ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จํานวน 8 เครื่อง 
ผบร.ชป.11 ข้อสังเกต โดยธรรมชาติยอดน้ําสูงสุดของนครสวรรค์จะเกิดช่วงเดือนตุลาคม ขณะนี้ระดับท่ี
นครสวรรค์ค่อนข้างมีแนวโน้มน้ําจะสูงถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  หากทางด้านแม่น้ําสะแกกรังมีน้ําเพ่ิมข้ึน   



 �

น้ําผ่านเข่ือนเจ้าพระยาอาจถึง 3,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รธบ. เคยเตือนช่วงต้นฤดูว่าน้ําจะมากในปีนี้  สิ่งท่ีทําให้
เชื่อได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะขณะนี้น้ําท่ีนอนทุ่งอยู่ท่ีลุ่มน้ํายม ลุ่มน้ําน่าน มีจํานวนมาก เข่ือนสิริกิติ์น้ําใกล้เต็มแล้ว 
พยายามชะลอน้ําแต่ปล่อยระบายมาค่อนข้างมาก  น้ําเข่ือนภูมิพลปีนี้สูงกว่าหลายปีท่ีผ่านมา ช่วงระยะจากนี้ไปต้อง
ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่ามีโอกาสท่ีจะมีพายุลักษณะคล้ายนกเตน อีก 1 ลูก 
เพราะฉะนั้นสถานการณ์ค่อนข้างวิกฤตต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดช่วงฤดูกาลนี ้
ผส.ชป.11 เป็นข้อสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ํา ผส.ชป.11 มีข้อสังเกต ท้ังฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกปีนี้
ปริมาณน้ํามาก และมาเร็วกว่าปกติ ปกติน้ําฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก จะมีช่วงประมาณเดือนตุลาคม ปตร.พระศรี
ศิลป์  ปตร.พระศรีเสาวภาค  จะเปิดน้ําหรือรับน้ําสูงสุดช่วงประมาณเดือนตุลาคม แต่ขณะนี้ ปตร.พระศรีศิลป์ ปตร. 
พระศรีเสาวภาค รับสูงแล้ว ปตร.พระศรีเสาวภาค 96 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์ ประมาณ 30 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที  ซึ่งทําให้พ้ืนท่ีตอนล่างโดยเฉพาะโครงการฯรังสิตใต้มีคลองรังสิตเป็นตัวรับน้ําหรือแก้มลิง จึงเป็นห่วง
ศักยภาพ พ้ืนท่ีตอนล่างยังต้องมีการรับน้ําเพ่ิมอีก หากมีการระบายน้ําหรือรับน้ําจากตอนบนมากข้ึนน่าจะมีข้อจํากัด
เรื่องการระบายน้ํา ซึ่งคิดต้องหาแนวทางป้องกัน หรือมีมาตรการต่าง ๆ เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 จากการ
ประชุมท่ี ปตร.พระธรรมราชา โครงการฯได้ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไว้แล้ว 

วันนี้ ผส.คก. และอาจารย์บรรจงฯ คงจะมีคําแนะนําใหเ้กิดความชัดเจน เรื่องการขุดลอก ทําคันเสริม  
รวมท้ังเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า หรือการขยายเขต ซึ่ง ผบร.ชป.11 ได้ทําเรื่องเสนอ ผส.ชป.11       
ลงนามเสนอกรมฯท้ัง 4 รายการ คือการกําจัดวัชพืช  เครื่องสูบน้ํา  คันก้ันน้ํากระสอบทราย หรือคันดิน รายละเอียด
หลังจากประชุมคงหารือ ผบร.ชป.11  และ ฝจน.ชป.11  ต่อไป ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบด้วย ปีนี้น้ํามาเร็วกว่าปกต ิ
2 เดือน ถ้าสถานการณ์นี้อยู่นานคงอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง พ้ืนท่ีของสํานักชลประทานท่ี 11 เป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ําเป็น
ท่ีรับน้ําได้จํากัด เป็นท้องนาท้องไร่ ประกอบกับเครื่องสูบน้ําท่ีมีอายุการใช้งานยาวนาน บางเครื่องอายุ 20-30 ปี  
ประตูระบายน้ําศักยภาพ ประสิทธิภาพลดลง สิ่งเหล่านี้ต้องทําเสริมข้ึนมา ให้โครงการฯต่าง ๆ ติดตามหลังจากท่ีได้
ทราบรายละเอียดจาก ผบร.ชป.11 ในวันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคม 2554 จะมีการประชุมกับ รธบ. ท่ีกรมชลประทาน 
สามเสน  ผส.ชป.11 และ ผบร.ชป.11 จะติดตามและจัดลําดับความสําคัญให้ได้ ถ้าหากงบประมาณกรมฯ มีจํากัด ฝั่ง
ตะวันตกน่าเป็นห่วง ท่ีลาดชะโด โพธิ์คอยและเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เริ่มมีน้ําสูงแล้ว โครงการฯใดมีน้ําท่วม หรือต้องการ
เครื่องสูบน้ํา  ต้องการความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ําจากสํานักเครื่องจักรกล ขอทราบรายละเอียดเครื่องสูบน้ํามีการ
ติดตั้งอย่างไร 
ผู้แทน ฝน.คก.6  ขณะนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ํารวมท้ังหมด 143 เครื่อง องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินต้องการขนาด     
12 นิ้ว จึงต้องรอยืมจากศูนยฯ์อ่ืน ๆ ประมาณการท่ีทําไว้ถึงเดือนกันยายน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ยังไม่มีแผน 
ผส.ชป.11 โครงการฯต้องประสานท้องถ่ินด้วยว่าถ้าหากยังไม่ได้ตามท่ีกําหนดต้องแจ้งท้องถ่ินทราบก่อน  
ผูแ้ทน ฝน.คก.6  ถ้ามีเรื่องเรียน ผส.คก. เป็นผูป้ระสาน 
ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนมีปัญหาเรื่องน้ํามัน ประมาณการได้หรือไม่
ว่าสูบได้ถึงเม่ือใด  ถึงสิ้นเดือนธันวาคม จะดําเนินการอย่างไร 
ผส.ชป.11 น้ํามันไม่น่ามีปัญหา ต้องวางแผนหารือผู้ท่ีเก่ียวข้อง จะจัดสรรอย่างไร และจัดลําดับความสําคัญ
ต่อไป ส่วนเดือนกันยายน ต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม อาจจะต้องมีการขอเพ่ิมเติม ฝาก ผบร.ชป.11 ทําแผนท่ีจะขอ
สนับสนุนในช่วงเดือนตุลาคม เนื่องจากงบประมาณปี 2555 อาจจะล่าช้า เพราะไม่เช่นนั้นไม่สามารถท่ีจะแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูน้ําหลากได้เลย วันนี้ ผส.คก. มาประชุมด้วยคงจะได้รับทราบ  
ผส.คก. สํานักเครื่องจักรกลได้รับคําสั่งจาก อธช. ให้รายงานสถานการณ์เครื่องสูบน้ําเป็นรายวัน ขณะนี้สํานัก
ชลประทานท่ี 10 และ 12 มีความต้องการใช้เครื่องสูบน้ําค่อนข้างมากโดยเฉพาะเครื่องขนาดใหญ่ เครื่องสูบน้ํา
เคลื่อนท่ี ขนาด 8 นิ้ว 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว  ใช้งานได้ปริมาณน้ําค่อนข้างน้อย แต่ท้ังนี้จํานวนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี 
ขนาด 8-12 นิ้ว ยังพอรองรับแก้ไขสถานการณ์ได้  ตามท่ี ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน พูดปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ําคิดว่า
ใช้วิธกีารบริหารจัดการ เครื่องผลักดันน้ําเพ่ิงถอนจากทางใต้มา จํานวน 20 เครื่อง ส่งไป Stand by ตามศูนย์ฯต่าง ๆ 
พร้อมท่ีจะเคลื่อนย้ายออกใช้งาน เรื่องงบประมาณกําลังพยายามประสานอย่างใกล้ชิด เพราะการตั้งงบประมาณไม่
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สามารถคาดการณ์ได้ เป็นเพียงการประมาณการ ในปีนี้ฝนมาผิดปกติ สํานักชลประทานท่ี 11 อยู่ปลายน้ํา สิ่งหนึ่งท่ี
เป็นห่วงคือ สถานีสูบน้ําต่าง ๆ หรือลําคลองท่ีจะผันน้ําถ้าจําเป็นท่ีจะต้องใช้เครื่องมืออย่างไร หรือการขุดลอกควรจะ
วางแผนไว ้ฝากสํานักชลประทานท่ี 11 เก่ียวกับเรื่องงบประมาณ จริงๆ แล้วตั้งแต่มารับหน้าท่ีงบประมาณท่ีขอตั้งกับ
งบประมาณท่ีได้รับมักจะไม่ตรงกัน ส่วนใหญ่จะได้น้อยกว่า ก็พยายามประคองกันไป เพ่ือท่ีจะทํางานให้ได้โดยเฉพาะ
ในช่วงวิกฤตให้ลุล่วงไปด้วยดี ในนามของสํานักเครื่องจักรกล ถือเป็นหน่วยงานพ่ีน้องระหว่างสํานักชลประทานท่ี 11 
ยินดีให้การสนับสนุนเต็มท่ี 
ผส.ชป.11 ขอขอบคุณ ผส.คก. ท่ีให้ความกรุณาเรื่องนโยบาย และการปฏิบัติ เพราะเป็นสํานักฯคู่กัน มีปัญหา
ต่าง ๆ ช่วยกัน โดยได้ทํา MOU ร่วมกันเรื่องความร่วมมือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปากเกร็ด และความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันต่อไป รายละเอียด ผบร.ชป.11 เชิญผู้เก่ียวข้องประชุมต่อไป 
ผบร.ชป.11 การติดตั้งเครื่องสูบน้ําท่ีโครงการฯรังสิตใต้ ขอให้  ผส.คก. และ ผศป.ท่ี 6 เร่งรัดการติดตั้งด้วย   
กรมฯ โดย ผส.อน. และ รธบ. มีนโยบายจะผลักน้ําเพ่ือช่วยแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะท่ี ปตร.เสาวภาผ่องศรี 
เรื่องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําท้ายไซฟอนพระธรรมราชา ซึ่งความเห็น รธบ. ต้องการให้เร่งน้ําลงไปสู่ตอนล่าง เรียน รธบ. 
แล้ว สํานักฯได้ประสานโครงการฯรังสิตเหนือ และ ผส.คก. แล้ว จะติดตั้ง 2 เครื่อง เร่งรัดดําเนินการด้วย จะได้
รายงาน รธบ. ในการประชุมสถานการณ์น้ําต่อไป  เรื่องงบประมาณจะประชุมช่วงต้นสัปดาห์หน้า สถานการณ์น้ําซึ่ง
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก หากมีปัญหาขัดข้องอย่างไรรีบแจ้งสํานักชลประทานท่ี 11 เพ่ือจะได้หารือนําเรียน รธบ. เพราะ
จากนี้ไปกรมฯจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ จะได้ร่วมกันชี้แจง รธบ. และ อธช. ว่ามีปัญหาเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 
ตามท่ี ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน กล่าว เพราะจะมีปัญหาตามมาอีกมาก เรื่องการของบประมาณเพ่ิมเติมต้องดู
รายละเอียด รธบ. ย้ําตลอดว่า 15 กันยายน พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวหมด แล้วจะใช้น้ํามันไปทําอะไร ทางศูนย์ฯ ได้สรุปเรื่อง
ต่างๆท่ีจะให้ รธบ. สนับสนุนเรียบร้อยหรือไม่  สํานักชลประทานท่ี 15 ส่ง รธบ. แล้ว  
ผูแ้ทน ฝน.คก.6  สรุปส่งท่ี ฝจน.ชป.11 ไปแล้ว 
ผอ.คบ.รังสิตใต ้ เรื่องเครื่องสูบน้ํา โครงการฯรังสิตใต้ ได้รับความร่วมมือจากสูบน้ํา แต่ต้องการให้เพ่ิมข้ึนอีก เช่น
เครื่องผลักดันน้ําช่วงจากคลองแสนแสบไปทางชลหารพิจิตร ซึ่งเป็นช่วงท่ีน้ําระบายไม่ค่อยได้ ขณะนี้เปิดพ้นน้ํา
หมดแล้ว น้ํารับเข้า 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ระบายออก 23 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  น้ําทางด้านคลองรังสิตท่ีอยู่ใน
รังสิตใต้ท่ีจะมาช่วยลงคลองแสนแสบล่าช้า ขอให้สํานักฯพิจารณาจะดึงน้ําท้ายคลองแสนแสบออกไปอย่างไร เพ่ือให้
โครงการฯชลหารพิจิตรสูบลงชายทะเลได้เร็วข้ึน  
ผส.ชป.11 เป็นข้อสังเกตน้ําเข้า 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  น้ําออก 23 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แสดงว่าต้องมี
บางส่วนประสิทธิภาพการระบายน้ําไม่เต็มท่ีจะต้องมีมาตรการช่วยเสริม ก่อนท่ีสํานักชลประทานท่ี 11 กับสํานัก
เครื่องจักรกล จะได้ประชุมร่วมกัน ขอฝากโครงการฯไปสํารวจพ้ืนท่ี และมาตรการท่ีต้องมาเสริมเรื่องเครื่องผลักดันน้ํา 
หรือจะทําให้น้ําลงไปข้างล่างเร็ว ๆ ได้อย่างไร ขณะนี้ชลหารพิจิตรยังไม่เต็มศักยภาพยังสามารถท่ีจะรับและระบายน้ํา
ไดอี้ก ขอฝากไว้ ให้เสนอลักษณะคล้าย ๆ กับ ปตร.พระธรรมราชา เรื่องเครื่องผลักดันน้ําท่ีจะผลักดันน้ําให้ลงไปได้เร็ว 
คิดว่าสํานักเครื่องจักรกลคงจะให้ความกรุณาเตรียมเรื่องนี้ไว้  เรื่องเครื่องสูบน้ําของ ผคก.ชป.11 มีวาระอยู่แล้ว    
ส่วนเรื่องการขวางทางน้ําโดยการก่อสร้าง ก่อสร้างต้องแก้ไข เรื่องเครื่องสูบน้ําถาวร ประตูระบายน้ําท่ีมีอยู่ใน
โครงการฯ ส่วนเครื่องจักรกลจะช่วยดแูล เพราะฉะนั้นคงได้ข้อสรุปท่ีจะร่วมกันดําเนินการต่อไป บางส่วนเป็นนโยบาย
ท่ีจะเสนอกรมฯทราบ จะได้สนับสนุนงบประมาณให้ดําเนินการได้ต่อไป คาดว่าจะประชุมในสัปดาห์หน้า วันอังคาร 
หรือวันพุธ ผบร.ชป.11 พิจารณาความเหมาะสมด้วย  
ท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๒  ส่วนปฏิบัติการ  ผปก.ชป.๑๑  แจ้งท่ีประชุม 
 1. รายงานความก้าวหน้างานสําคัญ  
   (1)  งานดําเนินการเอง ประตูระบายน้ําคลองญี่ปุ่นใต ้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
   (2)  การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา  งานจ้างเหมาท้ังโครงการ (อํานาจกรมชลประทาน 

และอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด)   



 	

   ๑. ประตูระบายน้ําคลองอ้อมโรงหีบพร้อมอาคารประกอบ ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัด 
บุญสหการสร้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๕,0๗๔,๘๗๕ บาท ลงนามสัญญาเม่ือ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๕๔o วัน 
เริ่มสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไข
สัญญาเพ่ือปรับลดปริมาณงาน เสนอกรมฯ เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2554  

  ๒. พนังก้ันน้ําคลองชายทะเล  ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเติมชัยวิศวกรรมการก่อสร้าง 
วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๓,๓๙๘,๗๒๔ บาท ลงนามสัญญาเม่ือวันท่ี  ๒ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๙00 วัน เริ่มสัญญา 
๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  สิ้นสุดสัญญา ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง แผนงาน 95.00% 
ผลงาน 91.00% ช้ากว่าแผน 4.00% เนื่องจากมีปัญหาในการทําทางลําเลียงเสาเข็มเข้าไปตอกบริเวณท่ีต่อจาก
สถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร 2 ทําให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ต่อเนื่อง 

  3. สถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ําปลายคลองสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้รับจ้าง ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ที ดี ดี ก่อสร้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๓,๗๘๙,000 บาท ลงนามสัญญาเม่ือ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓  อายุ
สัญญา ๕๔o วัน เริ่มสัญญา ๑o  มีนาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน 83.45% 

  4. ประตูระบายน้ํากลางคลองสําโรง  ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จํากัด  วงเงิน
ค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕0.000 บาท ลงนามสัญญาเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘o วัน เริ่มสัญญา  ๑๕  
กันยายน ๒๕๕๒  สิ้นสุดสัญญา ๗  มกราคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง แผนงาน 100%  ผลงาน 
62.50%  ช้ากว่าแผน 37.50% เนื่องจากในการก่อสร้างช่วงแรกๆ ต้องเสียเวลาในการรอการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า และ
ระบบสาธารณูปโภคในเขตบ่อก่อสร้างจากหน่วยงานอ่ืน ทําใหเ้สียระยะเวลาทํางานไป 74 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ทํางานในบ่อก่อสร้างฝั่งขวา ซึ่งมีงานในส่วนท่ีต้องแก้ไขแบบ (อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ) มีการปรับแนวตอกเสาเข็มใหม่
โดยเว้นในสว่นท่ีมีการแก้ไขแบบ ประกอบกับเป็นการตอกเสาเข็มยาวในบ่อก่อสร้างปิด ซึ่งต้องใช้เวลาลําเลียงเสาเข็ม 
ทําให้ตอกเสาเข็มได้ล่าช้า การแก้ไขแบบในส่วนของอาคารสูบน้ํา ซึ่งเสนอ รธว. อนุมัติหลักการแก้ไขแบบ และ 
ผส.ชป.11 อนุมัติแบบแล้วอยู่ระหว่างเสนอกรมฯ เพ่ืออนุมัติในหลักการให้ใช้แบบท่ีแก้ไขในสัญญา และจะได้แก้ไข
สัญญาต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 2. ติดตามงานประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา 3 แห่ง (พระอุดม บางบัวทอง และปากคลอง
รังสิต) โดย ผปก.ชป.11 
     (1) สถานีสูบน้ําปากคลองรังสิต อยู่ระหว่างการออกแบบได้มีการประชุมราษฎรท่ีบริเวณ
ก่อสร้างประตูอาคาร ยังไม่ได้ข้อยุติต้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง ข้อซักถามจากราษฎร คือต้องการให้ขยับตัวอาคารออกไป
ทางด้านริมแม่น้ําอีก จากการพิจารณาร่วมกับกรมเจ้าท่า หากพิจารณาด้านวิศวกรรมคงยืนยันตามนี้  ราษฎรจะได้รับ
ค่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง บ้านท่ีอยู่อาศัยในเขตคลองหรือไม่ เจ้าหน้าท่ีของ ฝจม.11 ชี้แจงแล้วว่าคงไม่ได้ สําหรับกรม
พัฒนาแรงงาน และสังคมจะมีโอกาสดําเนินการเก่ียวกับการชดเชยสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําหรือไม่ คงจะเป็นการบ้านท่ีต้อง
ไปประสานกับพัฒนาจังหวัดต่อไป รายละเอียดเก่ียวกับบ้านม่ันคงต้องหารายละเอียดตอบชี้แจง คาดว่าประชุมราษฎร
อีกครั้งหนึ่งน่าจะแล้วเสร็จ เพราะราษฎรส่วนใหญ่รับสภาพได ้
     (2) ปตร.คลองพระอุดม อยู่ในข้ันออกแบบอาคารประกอบ อาคารส่วนใหญ่ออกแบบเสร็จ
แล้วเตรียมให้โครงการก่อสร้าง1/11 นําแบบไปหารือราษฎรให้เรียบร้อย อยู่ในเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555 
     (3) ปตร. และสถานีสูบน้ําคลองบางบัวทอง มีแต่แบบร่างให้โครงการก่อสร้าง 2/11 
ประสาน กอบ.ชป.11 นําแบบไปลงพ้ืนท่ีและฟังเสียงราษฎรตรงปากคลองอีกครั้งหนึ่ง 
     (4) ปตร. และสถานีสูบน้ําคลองบางกรวย มีการออกแบบเพ่ิมเติม ด้านทิศเหนือให้มาอ้อม
จบท่ี ปตร.คลองวัดค้างคาว ด้านทิศใต้กําลังให้โครงการก่อสร้าง 2/11 ไปสํารวจพ้ืนท่ี เนื่องจากให้ทํากําแพงป้องกัน
ตลิ่งไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคงใช้เวลาอีกเป็นปี ปตร. และสถานีสูบน้ําคลองบางกรวย จัดเข้าไว้ในรายการปี 2555   
คงต้องหาแนวทางดําเนินการส่วนท่ีเป็นทํานบชั่วคราวเหมือนกับ ปตร.คลองอ้อมนนท์ไปก่อน เป็นประเด็นนําเรียนใน



 
� 

ข้ันต้น ปัจจุบันทราบว่าสํานักเครื่องจักรกลมีการพิจารณา Spec เครื่องสูบน้ําเป็น ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะ
ประสานสํานักเครื่องจักรกลต่อไป 
ผส.ชป.11 เป็นแนวทาง หรือเป็นนวัตกรรมท่ีสํานักชลประทานท่ี 11 พิจารณาถึงเรื่องศักยภาพ และการใช้พ้ืนท่ี 
ถือเปน็โครงการนําร่อง ผส.คก. ช่วยพิจารณาตามความเหมาะสม ผส.ชป.11 มีความเป็นห่วงโดยเฉพาะโครงการท่ีจะ
เกิดข้ึนในปี 2555 เรื่องความพร้อม การออกแบบท่ี ผปก.ชป.11 ได้กล่าวถึง ตอนนี้สํานักงบประมาณ และกรมฯ 
ค่อนข้างจะเคร่งครัดเรื่องความพร้อมการเสนองบประมาณไป เรื่องแบบ เรื่องความพร้อมต่างๆ ท่ีดินต้องพร้อม ฝาก
โครงการท่ีเก่ียวข้องโครงการก่อสร้าง 1/11 และ โครงการก่อสร้าง 2/11 เตรียมเรื่องความพร้อมด้วย   
ท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๓  ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งท่ีประชุม 
      ส่วนวิศวกรรมบริหารมีเรื่องแจ้งเพ่ือให้โครงการทราบ ดังนี ้

1. งานออกแบบรายละเอียดท้ังหมดในปี 2554 จะเสร็จตามแผนกําหนดไว้สิ้นเดือนกันยายน 
อาจจะมีบางงานท่ีมีการแก้ไขแบบอาจจะล่าช้าไปบ้าง 

2. เรื่องแผนท่ีสํารวจงานขุดลอก ส่วนวิศวกรรมบริหารส่งต้นฉบับให้โครงการฯท้ังหมด           
ส่วนวิศวกรรมบริหารจะขอคืน ให้โครงการฯถ่ายเอกสารไว ้
                          3. งานออกแบบขุดลอก เคยแจ้งโครงการฯแล้วว่าโครงการฯเป็นผู้ดําเนินการออกแบบ และ
อนุมัติแบบเอง ผส.ชป.11 เห็นชอบในหลักการแล้ว และไดทํ้าบันทึกแจ้งให้ทราบแล้วเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 
                          4. งานสํารวจรูปตัดใต้สะพานแม่น้ําท่าจีน ส่วนวิศวกรรมบริหารได้ดําเนินการเสร็จแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างคัดลอกแผนท่ีเป็นของโครงการฯพระพิมล 
ผส.ชป.11 เรื่องเตรียมความพร้อมของโครงการท่ี ผปก.ชป.11 ได้เสนอไปยังต้องการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
งานในปี 2555 อย่างไร 
ผวศ.ชป.11 โครงการคลองพระอุดม แบบเสร็จ ปตร.คลองบางบัวทอง รอ ผปก.ชป.11 ประชุมกับราษฎรผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีว่าต้องการรูปแบบใด เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด โครงการปากคลองรังสิต ออกแบบได้เกินครึ่ง
แล้ว 
ผส.ชป.11 คงชัดเจน ผปก.ชป.11 ผอ.คส.1/11 และ ผอ.คส.2/11 รายละเอียดขอให้ประสานกัน ติดขัด
อย่างไรหารือ ผวศ.ชป.11 ต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๔  ส่วนเครื่องจักรกล  ผคก.ชป.๑๑  แจ้งท่ีประชุม 
 (๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ําและปริมาณการสูบน้ําในเขตพ้ืนท่ีสํานักชลประทาน

ท่ี ๑๑  สํานักชลประทานท่ี ๑๑ มีสถานีสูบน้ํา ๑13 แห่ง เครื่องสูบน้ํา 467 เครื่อง ใช้งานได้ 459  เครื่อง ชํารุด  8  
เครื่อง  มีรายละเอียด ดังนี ้

ท่ี ชื่อโครงการ 
จํานวนสถาน ี

(แห่ง) 
มีเครื่องสูบน้ํา 

(เครื่อง) 
เครื่องท่ีใช้การได้ 

(เครื่อง) 
เครื่องท่ีชํารุด 
(เครื่อง) 

๑ ปทุมธาน ี 18 ๔7 46 1 
๒ นนทบุร ี 30 56 55 1 
๓ สมุทรปราการ - - - - 
๔ สมุทรสาคร ๔ ๑๘ ๑8 1 
๕ รังสิตเหนือ - - - - 
๖ รังสิตใต ้ ๖ ๓๘ 38 - 
๗ พระองค์ไชยานุชิต ๗ ๓o 28 2 
๘ ชลหารพิจิตร ๑๑ ๑๕๙ 159 - 



 



ท่ี ชื่อโครงการ 
จํานวนสถาน ี

(แห่ง) 
มีเครื่องสูบน้ํา 

(เครื่อง) 
เครื่องท่ีใช้การได้ 

(เครื่อง) 
เครื่องท่ีชํารุด 
(เครื่อง) 

๙ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ๑ ๘ ๘ o 
๑o พระยาบรรลือ 5 19 19 o 
๑๑ พระพิมล ๔ ๒๑ 21 - 
๑๒ ภาษีเจริญ ๒7 71 67 4 

รวม 113 467 459 8 

สภาพเครื่องสูบน้ําท่ีมีท้ังหมดจากสภาพการใช้งานเป้าหมาย 95% ขณะนี้มีความพร้อมมาก
คาดว่าในช่วงน้ําหลากสามารถดําเนินการได ้โครงการฯปทุมธานี 18 สถานี 47 เครื่อง ใช้งานได้ 46 เครื่อง ชํารุด 1 
เครื่อง ท่ีบางกะจีน 
ฝชก.คป.ปทุมธานี  เครื่องสูบน้ําของโครงการฯปทุมธานี 18 สถานี 47 เครื่อง ใช้งานได้เพียง 41 เครื่อง ชํารุด 6 
เครื่อง ท่ีบางกะจีน 1 เครื่อง คลองมา 1 เครื่อง คลองคันเหนือ 2 เครื่อง คลองวิ 2 เครื่อง ชํารุดบางเครื่องไม่ใช่ชํารุด
ท่ีเครื่อง แต่ใช้งานไม่ได้ เพราะระบบไฟฟ้า ท่ีแจ้งว่าเครื่องชํารุดหมายถึงเฉพาะตัวปั๊มหรือไม่ บางเครื่องชํารุดท่ีเครื่อง
ด้วย ท่ีคลองบางหลวง-เชียงราก ขณะนี้มี 6 เครื่อง สูบน้ําได้ 5 เครื่อง บริษัทรับว่าจะเข้ามาตรวจสอบควรจะอยู่ใน
บัญชีท่ียังไม่พร้อมท่ีจะใชง้านอีก 1 เครื่อง 
ผคก.ชป.11 ท่ีคลองบางหลวง-เชียงราก อยู่ในประกันต้องเร่งรัดให้บริษัทเข้าไปซ่อม เพราะนานแล้วคิดว่าน่าจะ
เรียบร้อยแล้ว เพราะอย่างไรก่อนน้ํามาจะให้มีการประชุม ถ้าไม่พร้อมอย่างไร ต้องหาวิธีการทําให้พร้อม มีเครื่อง
สํารองอยู่ถ้าไม่พร้อมจะใชเ้ครื่องสํารองไปติดตั้งก่อนได ้
ผอ.คป.ปทุมธานี  เครื่องสูบน้ําในส่วนท่ียังไม่พร้อมอยู่ในเงินของกรมฯ เรียน ผส.ชป.11 ทราบว่าถ้าเงินยังไม่มาไม่
ทราบจะใช้งบซ่อมจากท่ีใด  
ผส.ชป.11 เป็นเรื่องของสํานักฯ กับโครงการฯ ผส.ชป.11 จะปรับให้เหมาะสมต่อไป สํานักฯ จะเป็นผู้ติดตาม 
คิดว่าในส่วนท่ีสํานักฯดูแลท่ีมีการส่งมอบแล้ว ผคก.ชป.11 ต้องพิจารณาให้ชัดเจน ส่วนท่ียังไม่ส่งมอบให้เจ้าของ
สัญญาโดยก่อสร้างเร่งรัด โดยหักเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัท ทราบว่า มท.2 จะมาดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ําในเขต
จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง มท.2 คงให้ความสนใจกรมชลประทานเป็นพิเศษ  

(๒)  การประกวดโครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม  ๕ ส 
เพ่ือเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดําร ิ        

 การดําเนินการในปี 2553 ท่ีผ่านมาจะมีการมอบรางวัลในช่วงเย็นหลังจากการประชุม
โดย อธช. ได้มอบหมายใหน้ายประสิทธิ์ สีโท วญช.สอ.เป็นประธานแทน ดังนี้ 
 ประเภทประตูระบายน้ําดีเด่น  มี  1 รางวัล  (โล่ และเกียรติบัตร) 
  รางวัลท่ี 1 ประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ฯ  โครงการชลประทานสมุทรปราการ  
 ประเภทสถานีสูบน้ําดีเด่น  มี  3 รางวัล  (โล่ และเกียรติบัตร) 
 รางวัลท่ี 1 สถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร 2  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร  
 รางวัลท่ี 2 สถานีสูบน้ําประชาศรัย  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ   
 รางวัลท่ี 3 สถานีสูบน้ําบางหลวง-เชียงราก  โครงการชลประทานปทุมธานี   
 รางวัลชมเชย  มี  5 รางวลั  (เกียรติบัตร) 
 รางวัลท่ี 1 สถานีสูบน้ําเจ้าเจ็ด-บางยี่หน  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน   
 รางวัลท่ี 2 สถานีสูบน้ําสมบูรณ์  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต ้
 รางวัลท่ี 3 สถานีสูบน้ําโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยฯ  โครงการชลประทานสมุทรสาคร 
 รางวัลท่ี 4 สถานีสบูน้ํากระทุ่มแบน  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 
 รางวัลท่ี 5 สถานีสูบน้ําท่าไข่  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
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 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรต ิ มี  3 รางวัล 
 รางวัลท่ี 1 ประตูระบายน้ําเชียงรากใหญ่  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ 
 รางวัลท่ี 2 สถานีสูบน้ําพระพิมล  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล 
 รางวัลท่ี 3 สถานีสูบน้ําคลองบางตลาด  โครงการชลประทานนนทบุรี 
ท่ีประชุม รับทราบ 

4.5 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ฝงส.ชป.11 แจง้ท่ีประชุม 
      ผลการเบิกจ่ายภาพรวมสํานักชลประทานท่ี 11 เบิกจ่ายได้ 57.25% โครงการฯท่ีมีผลเบิกจ่าย

เกิน 70%  ได้แก่ โครงการฯนนทบุรี โครงการฯปทุมธานี โครงการฯสมุทรสาคร และโครงการฯภาษีเจริญ นอกนั้นผล
เบิกจ่ายต่ํากว่าเกณฑ์ บางโครงการฯอาจมีตัวเลขสูงกว่าภาพท่ีเห็น อย่างเช่น โครงการฯรังสิตเหนือ แจ้งตัวเลขประมาณ 
60%  
ผส.ชป.11 ยังเป็นห่วงโครงการฯท่ีผลเบิกจ่ายต่ํา มี 4 โครงการฯ คือ โครงการก่อสร้าง 1/11 โครงการก่อสร้าง 
2/11 โครงการฯรังสิตเหนือ โครงการฯรังสิตใต้ ชี้แจงด้วย 
ผอ.คส.1/11 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด ได้ปรับแผนตามท่ี ผส.ชป.11 
กําหนดแล้ว คาดว่าสิ้นเดือนกันยายน จะได้ 60% คลองบางนางจีน เบิกจ่ายอยู่ตลอด ไซฟอนพระอินทรราชา เบิก
ล่วงหน้า 15% ไปแล้ว ยังติดขัดเรื่องเปลี่ยนแปลงเอกสารของทางธนาคาร คาดว่าประมาณต้นเดือนกันยายน จะเบิก
งวดท่ี 3 ขณะนี้ผลงานประมาณกว่า 40 % คิดว่าถ้าถึงเวลาเบิกจ่ายในงวดท่ี 3 จะได้ 55% โรงช่างกล งานเกือบ 
100% ไม่มีปัญหา เป้าหมายจะเบิกจ่ายให้ได้ 66% 
ผปก.ชป.11 งานคลองบางนางจีน ตามท่ีได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าอยู่ระหว่างในข้ันปรับประมาณการ  
สําหรับงานปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด ทราบว่าส่งประมาณการปรับแก้เพ่ือ
เสนอ ผส.ชป.11 อนุมัติประมาณการ และจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป 
ผอ.คส.2/11 ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณคลองยายยุ้ย งบประมาณ 30 ล้านบาท ท่ีอยู่ใน พรบ. ปี 2554 โครงการฯได้
เตรียมกันเงินไว้ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ คงใช้หมด ประมาณ 90% ท่ีจะเบิกได้ในงาน 30 ล้านบาท ส่วนในงาน 32 
ล้านบาท ท่ีกําลังจะขอมาข้ึนอยู่ว่าเงินจะมาเม่ือใด ผอ.คส.2/11 และ กส.5/2/11 ไปชี้แจงท่ีสํานักงบประมาณเม่ือ 2 
วันท่ีแล้ว ได้รับแจ้งว่าถ้าเกิน 10 ล้านบาท เป็นนโยบายของผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ หลังจากอนุมัติเสร็จต้องเข้า
ไปกรมบัญชีกลาง ถ้าเงินมาหลังวันท่ี 15 กันยายน 2554 ไม่ทราบว่าจะใช้ได้เท่าใด อยู่ท่ีระยะเวลาของการโอนเงิน 
ตัวเลขไม่ชัดเจน 
  งานปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณคลองทวีวัฒนาขอเงินมาครั้งแรก 21 ล้านบาท เป็นงานทําเองคงต้องกันเป็น
ค่าแรงประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนงานจ้างเหมา ขณะนี้ลงนามในสัญญาเกือบครบ แต่มีบางสัญญาท่ีจะต้องเหลื่อม
ออกไปจนถึงเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ส่วนรายละเอียดจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง ปัญหาขณะนี้เหลืองบอีก 75 ล้านบาท 
ซึ่ง ผส.ชป.11 เป็นกังวล เพราะกองแผนงานจะโอนมาให้ ขณะนี้กิจกรรมท่ีจะรองรับยังไม่ชัดเจน การผูกพันอาจจะ    
ไม่ทันเพราะแผนยังไม่เสร็จต้องหารือ ผวศ.ชป.11 และ กอบ.ชป.11 ถ้าแผนออกมาเร็วก็สามารถผูกพันได้  
 งาน ปตร.คลองสําโรง ได้ผลงาน 65% ช้ากว่าแผน อายุสัญญาหมดแล้วแต่ยังมีอานิสงส์ได้เคลื่อนย้าย
สาธารณูปโภค 74 วัน ส่วน 45 วัน อนุมัติแล้ว งวดท่ี 5 ส่งมาอีก 7 ล้านบาทเศษ มีงบปี 2553 เหลืออีกประมาณ 3 
ล้านบาทเศษ พยายามใช้งบปี 2553 ให้หมด ปี 2554 งบประมาณ 37 ล้านบาท สรุปหลังจากกรมฯ อนุมัติ 45 วัน 
จะให้ผู้รับจ้างถอนตัวนั้นออกไป ได้สั่งการไปท่ีพัสดุแล้ว คงเหลืองบปี 2554 ประมาณ 32 ล้านบาท จะขอหารือ 
ผส.ชป.11 และคณะกรรมการ ต้องการให้มีการสง่มอบงานเป็นงวดท่ี 6 เพ่ือจะได้ลดส่วนนี้ลงไป 
 งานเข่ือนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ-่คลองบางสีทอง เรื่องการใช้งบประมาณไม่มีปัญหา ถึงแม้จะ
มีปัญหาเก่ียวกับเรื่องเข่ือนเคลื่อนตัวได้จ่ายเงินครบแล้ว 
ผส.ชป.11 มีเรื่องมาแล้วจาก รธส. เม่ือวานนี้จะมีการสรุปในวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 รายละเอียดในวันท่ี 30 
สิงหาคม 2554 จะหารือก่อนแล้วสรุปเสนอ รธส. ซึ่งมีแนวทางอยูแ่ล้ว ให้เร่งรัดการดําเนินการให้เร็วข้ึน  
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ผอ.คส.2/11 ได้รับทราบมาว่าวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ท่ีห้อง รธส. คงต้องเชิญออกแบบและ 
ผู้เก่ียวข้องเข้าประชุมด้วย 
ผส.ชป.11 ภาพรวมของโครงการก่อสร้าง 2/11 ตั้งเป้าไว้เท่าใด  
ฝงจ.ชป.11 โครงการก่อสร้าง 2/11 แจ้งไว้ 76% 
ผอ.คส.2/11 ไม่รวม 73 ล้านบาท คลองทวีวัฒนา 
ผส.ชป.11 เป็นห่วงจังหวัดนนทบุรี ต้องชี้แจงความจําเป็นงานตัวนี้เป็นมาอย่างไร แต่สิ่งท่ีต้องการคือความชัดเจน
เรื่องข้อผูกพัน และเร่งรัดให้มากท่ีสุดก่อนถึง 30 กันยายน 2554 จะได้เท่าใด ให้ ผอ.คส.2/11 ติดตามใกล้ชิดทุก
รายการ ต้องมีการแก้ไข หรือสนับสนุนอย่างไร ต้องรีบดําเนินการในช่วงเดือนตุลาคม  พฤศจิกายน ซึ่งอาจจะขาดแคลน
เรื่องงบประมาณ ข้อผูกพันอาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องค่าแรง แต่ต้องเป็นลักษณะตามความจําเป็นในภาพรวม ขอให้ 
ผอ.คส.2/11 ช่วยเร่งรัดให้ยอดเบิกจ่ายสูงข้ึน โดยการทําข้อผูกพันให้มากท่ีสุด เร่งรัดการเบิกจ่ายท้ังงานจ้างเหมา และ
งานทําเอง 
ฝงจ.ชป.11 4 ล้านบาท อย่างละ 2 ล้านบาท ท่ีกันไว้ไม่ต้องกันไดห้รือไม่ในเม่ือเงินจะมาอีก 
ผอ.คส.2/11 เงินท่ีจะมาใช้ไม่ได้ เหมือนอย่างคลองยายยุ้ย อยากจะใช้แต่ไม่รู้จะใช้อย่างไร เพราะยังมีของเดิมซึ่ง
วางแผนให้เหลือ ทราบว่าปีหน้าได้งบล่าช้าแน่นอนทุกท่านก็ทราบเหตุผล อย่างไรก็ตามจะต้องมีค่าแรงงานรองรับ 
ผส.ชป.11 ในเขตพระราชฐาน ขอให้ ผปก.ชป.11 ติดตามท้ังหมด บางรายการอาจจะทําเป็นรายละเอียด หรือ
แยกกิจกรรมเพ่ือดําเนินการได้เร็วข้ึน  
ผอ.คบ.รังสิตใต ้ งานส่วนใหญ่งานซ่อมแซม อยู่ในเกณฑ์เกือบ 100%  งานจ้างเหมา  3 งาน งานปรับปรุงคันก้ันน้ํา
สมบูรณ์-บางขนาก  39 ล้านบาท งานสะพาน คสล. คลองซอยท่ี 16 จํานวน 4 ล้านบาท งานปรับปรุง ปตร.ปากคลอง
ซอยท่ี 12 สายล่าง 18 ล้านบาท ณ วันนี้งานปรับปรุง ปตร.ปากคลองซอยท่ี 12 สายล่าง ได้มีการส่งมอบ 1 ครั้ง 
ล่าสุดงานปรับปรุงคันก้ันน้ําสมบูรณ์-บางขนาก ส่งงานเบิกจ่ายท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันนี้ประมาณ 39% ผส.ชป.11 
ได้ไปติดตามงาน และผู้รับจ้างเริ่มส่งงานแล้ว มีปัญหาคือสะพาน คสล. ข้ามคลองซอยท่ี 16 วงเงิน 4 ล้านบาท 
เกษตรกรร้องเรียน ซึ่งได้ทําเรื่องเสนอ ผส.ชป.11 พิจารณาลดความสูงของสะพาน คาดว่าคงไม่ทัน คาดการณ์เดือน
กันยายน  เบิกจ่ายไดป้ระมาณ 70% 
ผส.ชป.11 โครงการฯรังสิตใต้ มีเรื่องสะพาน ผวศ.ชป.11 เร่งรดัด้วย 
ผอ.คบ.รังสิตเหนือ  โครงการฯรังสิตเหนือ ผลเบิกจ่ายได้ 44.18% มีงานปรับปรุง 2 งาน คืองานคันคลองส่งน้ํา เป็น
งานดําเนินการเองส่วนหนึ่ง เป็นงานจ้างเหมาส่วนหนึ่ง งานจ้างเหมาประมาณ 8 ล้านเศษ จะหมดสัญญาไม่เสร็จแน่นอน 
น่าจะถูกปรับ และต้องกันเงินด้วย งานสถานีสูบน้ําไฟฟ้าเคลื่อนท่ีสระพระราม 9 ปรับแผนไปท่ีโครงการฯ ทํา 19    
ล้านบาท สูบน้ํา 14 ล้านบาทเศษ จํานวน 19 ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายหมด ทําเรื่องเบิกงวดแรก 2.7 ล้านบาท  
ผส.ชป.11 จะยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ ผอ.คบ.รังสิตเหนือ ทําเรื่องเสนอด้วย ยังยกเลิกไม่ได้ เชิญบริษัทฯ มาหารือ
เพ่ือสํานักฯจะช่วยพิจารณาเหมือนเช่นงาน ปตร.กลางคลองประเวศน์ เพราะทําให้ยอดเบิกจ่ายของสํานักฯเสียหาย และ
เชิญ พด.ชป.11 ด้วย ทําอย่างไรภาพรวมผลเบิกจ่ายจะสูงข้ึน ตามคํารับรองสํานักชลประทานท่ี 11 ยังไม่ถึง 1 ฝาก 4 
โครงการฯเร่งรัดด้วย ผู้รับผิดชอบ ผปก.ชป.11 ผบร.ชป.11 ฝงจ.ชป.11 และ ฝงส.ชป.11 รายงานทุกสัปดาห์ ติดตาม
ผลงานก้าวหน้าเป็นอย่างไร บางโครงการฯมีแนวโน้มท่ีจะแก้ไขได้ เช่นสระพระราม 9 โครงการฯรังสิตเหนือ ฝงจ.ชป.
11 โครงการฯท่ีจะช่วยให้ผลเบิกจ่ายของสํานักชลประทานท่ี 11 เพ่ิมข้ึนคือโครงการฯพระยาบรรลือ 
โครงการฯชลหารพิจติร โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต โครงการฯเบิกได ้86% อยู่แล้ว ถ้าเพ่ิมเป็น 95% จะดีมาก 
ผส.ชป.11 ให ้4 โครงการฯช่วยเร่งรัดให้เร็ว ส่วนโครงการฯท่ีมียอดเบิกจ่ายท่ีดีอยู่แล้วอาจจะมีวิธีการทําให้สูงข้ึน
จะเป็นตัวฉุดในสํานักฯ แต่อย่างไรก็ตามทุกโครงการฯต้องช่วยกันเพ่ือให้ยอดเบิกจ่ายของสํานักชลประทานท่ี 11 ได้
สูงข้ึนตามเป้าหมาย เป็นห่วงว่าจะต่ํากว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 86.29%        
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
      



 
�

 ๔.6  หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  (๑)  โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี ๑๑  ผคน.๑๑ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม 

ผส.ชป.11 ฝาก ผบร.ชป.11 เพราะว่าเป็นงานในสายงานของส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา         
ท่ีประชุม รับทราบ 

(๒)  ฝ่ายจัดหาท่ีดิน ๑๑  ผู้แทน ฝจม.11  ไม่มีเรื่องแจ้งท่ีประชุม     
ผส.ชป.11 ฝากเรื่องประตูคลองรังสิต ซึ่งได้ประสานแล้วแต่ยังไม่ชัดเจน 
ท่ีประชุม รับทราบ 

(๓)  นิติกร สชป.๑๑  ไม่มีเรื่องแจ้งท่ีประชุม 
ผส.ชป.11 ให้นิติกร สชป.11 เน้นเรื่องระเบียบการรังวัด การชี้เขต ขณะนี้หลายโครงการฯดําเนินเรื่องนิติกรรม
จะมีปัญหา แต่สิ่งหนึ่งท่ีขาดเลย เพราะในระเบียบสาระสําคัญต้องมี รว.43 ก แต่ทุกโครงการฯไม่มี ทําอย่างไร  
อาจจะไม่มีข้อสรุปวันนี้ แต่ขอให้ช่วยกัน บางโครงการฯมีอายุ 50-60 ปี เช่น ปตร.เสาวภาผ่องศรี มีคูระบายน้ํา    
24 สาย สร้างตั้งแต่ปีใดไม่ทราบ ขอฝาก นิติกร สชป.11 อาจจะประชุมวงเล็ก ซึ่งได้บันทึกเรื่องให้ ผวศ.ชป.11 ท่ี
ดูแลเรื่องการบุกรุกหารือกันว่าถ้าไม่มี รว.43 ก จะทําอย่างไร เพราะเป็นระเบียบท่ีจะต้องปฏิบัติ  
ประชุม รับทราบ  

(๔)  งานสํารวจกันเขต 11  สร.รว.11 ไม่มีเรื่องแจ้งท่ีประชุม 
ท่ีประชุม รับทราบ 

   (๕)  ฝ่ายสํารวจทําแผนท่ีทางพ้ืนดิน ๑๑  ฝด.ผด.11  แจ้งท่ีประชุม   
        ในปีงบประมาณ 2554 ฝ่ายสํารวจทําแผนท่ีทางพ้ืนดิน 11 มีงานสํารวจ ดังนี ้
        1. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ 1. งานสํารวจแปลงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน มาตรา

ส่วน 1 : 4,000 พ้ืนท่ี 30,000 ไร่ (งานสนามเสร็จ 100% แผนท่ีจะส่งเดือน กันยายน 2554) 2. งานสํารวจรูป
ตัดคลองระบายน้ํา (คลองพระอุดม) มาตราส่วน 1 : 4,000 ระยะทาง 29+050 กิโลเมตร 

        2. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 1. สํารวจทําแผนท่ี Profile มาตราส่วน  
1 : 4,000 ระดับทุก 20 เมตร และเก็บระดับน้ําสูงสุดปีประวัติการณ์ พร้อมหมายสีในพ้ืนท่ี และแสดงรายละเอียดใน
แผนท่ี ระยะทาง 166+087 กิโลเมตร 

        3. ขอให้ตั้งแผนงานสํารวจ ในปีงบประมาณ 2555 เพ่ือช่วยในการสนับสนุนสํานัก
ชลประทานท่ี 1-17  ในงานท่ีสํารวจและทําแผนท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการงานภายในสํานักชลประทาน      
ท่ี 1-17 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในเขตสํานักชลประทานท่ี 11 หน้าท่ีรับผิดชอบด้านสํารวจเป็น
ของ ฝด.ผด.11  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2555  ฝด.ผด.11 จึงแจ้งให้ ผอ.คป. ในเขตสํานักชลประทานท่ี 11 ตั้งงาน
สํารวจท่ีต้องการ โดยให้ขีดขอบเขตท่ีต้องการลงในแผนท่ี 1 : 50,000 ลําดับชุดท่ี L7018 และงานท่ีต้องการให้อยู่
ในแผน MTEF ของโครงการด้วย และเสนอเรื่องผ่าน ฝด.ผด.11 เพ่ือการตรวจสอบขอบเขตงานว่าลงในแผนท่ี        
1 : 50,000 ถูกต้องหรือไม่  
ท่ีประชุม รับทราบ 

(๖)  ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี ๖  ผูแ้ทน ฝน.คก.๖  แจ้งท่ีประชุม 
            เครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี ผศป.ท่ี 6 สนับสนุนงานของสํานักชลประทานท่ี 11 ณ ปัจจุบัน 
143 เครื่อง องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 53 เครื่อง และเครื่องไฟฟ้าติดตั้งแล้ว 50 เครื่อง ขอมา 30 แห่ง 
ผส.ชป.11 โครงการฯไม่น่ามีปัญหา มีการติดตาม วันอังคาร หรือวันพุธ แต่รายละเอียดเรื่องเก่ียวกับน้ํามัน และ
การทํางานต้องหาวิธีการท่ีชัดเจนต่อไป           
ท่ีประชุม รับทราบ  

(๗)  ฝ่ายอาคารสถานท่ี ๒   ฝอน.2  ไม่มีเรื่องแจ้งท่ีประชุม 
ผส.ชป.11 ฝา่ยอาคารสถานท่ี 2 มีวาระการประชุมหลายเรื่อง เช่นการคัดคนเข้าอยู่อาศัย การซ่อมบ้านพัก การ
ดูแลบริเวณพ้ืนท่ี การรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีการประชุมของคณะกรรมการฯ ฝาก ฝอน.2 ดูแลภารกิจท่ีดําเนินการ
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ให้เป็นลักษณะบูรณาการ เรื่องท่ีอยู่อาศัย ถือเป็นเป้าหมายท่ีจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้บ้านพักต่าง ๆ   
ไม่มีหัวหน้าแถวท่ีคอยช่วยดูแล  จะมีวิธีดําเนินการอย่างไร เห็นสมควรให้มีการประชุมเชิงบูรณาการ คาดว่าจะประชุม
ประมาณกลางเดือนกันยายน 2554 ณ อาคารสวัสดิการส่วนท่ี 2 ให้ ผอ.คส.2/11 ช่วยเร่งดําเนินการซ่อมอาคาร  
ใหแ้ล้วเสร็จภายในวันท่ี 10 กันยายน 2554  
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ ผส.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม  
    5.1 การสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สชป.11 และการประกาศเกียรติคุณผู้สร้างสรรค์
ผลงาน KM ผส.ชป.11 ได้ดําเนินการสรุปแล้วในวันประชุมการจัดการความรู ้สํานักชลประทานท่ี 11              
ครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2554  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 5.2 การมอบรางวัลการประกวดโครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วย
กิจกรรม 5 ส  จะมีพิธีมอบรางวัลช่วงเย็นหลังจากการประชุม ตามท่ีได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระท่ี 4.4 ข้อ 2 ในการ
ประกวดโครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม 5 ส สํานักชลประทานท่ี 11 ได้รับ
ความอนุเคราะห์ คําแนะนําต่าง ๆ จากอาจารย์บรรจง วรรธนะพงษ์ ทําให้โครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ท่ีนี้ และขอเชิญอาจารย์บรรจงฯ กล่าวในท่ีประชุม  
อาจารย์บรรจง วรรธนะพงษ์  ในฐานะท่ีเป็นผู้อาวุโสในท่ีนี้ รับราชการในกรมชลประทาน 40 ปี เป็นนายช่างกล
โครงการฯกว่า 10 ปี เริ่มรับราชการท่ีโครงการฯเข่ือนภูมิพล เข่ือนก่ิวลม และเป็น ผคก.ชป 2 เป็นเวลา 20 ปี มี
ประสบการณ์พอสมควร การบริหารงานต่างๆเก่ียวกับการบริหารด้านสูบน้ํา หรือเครื่องจักรกล หน้าท่ีของนายช่างกล
ต้องเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโครงการชลประทานทุกแห่ง เครื่องสูบน้ําถือเป็นหัวใจสําคัญของการระบายน้ํา ถ้าบํารุงรักษาไม่ดี 
หรือเตรียมการไม่ดีอาจจะไม่ได้ผลงานเท่าใด ขอฝากรุ่นน้อง ๆ โดยเฉพาะ ผคก.ชป.11 เม่ือทํางานเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
ทุกโครงการฯ ต้องทําสถิติเครื่องสูบน้ําไว้ สํานักชลประทานท่ี 11 มีเครื่องสูบน้ําก่ียี่ห้อ แต่ละยี่ห้อมีประสิทธิภาพการ
ใช้งานอยา่งใด จะทําอย่างไรจึงจะมีเครื่องสํารองไว้ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เช่นฤดูน้ําหลาก น้ําแล้ง เป็นต้น 
ผส.คก. ขอขอบคุณอย่างสูงท่ีให้เกียรติได้เข้าร่วมประชุม ตามหนังสือท่ีเชิญเข้าใจว่าเป็นการมาตรวจสอบ
โครงการนําร่องฯ 5 ส ซึ่ง ผส.คก. เป็นกรรมการด้วย เป็นครั้งแรกท่ีได้เข้าประชุมกับสํานักชลประทานท่ี 11 และได้
ทราบว่ามีหน่วยงานสนับสนุน ผศป.ท่ี 6 และ ฝน.คก.6 ร่วมประชุมด้วย แต่วันนี้นายธานี อนันต์สวัสดิ์ เป็นผู้แทน 
ต้องขออภัยด้วยเพราะเพ่ิงทราบในการประชุมครั้งต่อไปจะให้ ผศป.ท่ี 6 เข้าประชุมด้วยตนเอง หน่วยงานสนับสนุน
พยายามท่ีจะทําหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด เพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมฯ ต้องทําให้ดีท่ีสุดในภาวะ หรือ
ในข้อจํากัดต่างๆ ซึ่ง ผส.ชป.11 ทราบดี สําหรับการให้ความร่วมมือยืนยันเหมือนเดิมโดยเฉพาะพ้ืนท่ีของกรม
ชลประทาน ปากเกร็ด สํานักเครื่องจักรกลยินดีให้การสนับสนุนเตม็ท่ีทุกรูปแบบ 
ผส.ชป.11 ขอขอบคุณ ผส.คก. ท่ีให้ความกรุณาร่วมประชุม และขณะเดียวกันได้มีความชัดเจน เรื่องนโยบายท่ี
ต้องปฏิบัติร่วมกัน เรื่องการปฏิบัติเป็นเรื่องท่ีต้องหารายละเอียด หรือแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องกัน เรื่องของภารกิจ 
และพ้ืนท่ี  ผส.คก. กับสํานักชลประทานท่ี 11 ร่วมมือกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานในพ้ืนท่ีสํานักชลประทานท่ี 11   
ในกรมชลประทาน ปากเกร็ด ต้องขอขอบคุณ ผส.คก. ไว้ ณ โอกาสนี้  
ท่ีประชุม รับทราบ 

ท้ายการประชุม  ผส.ชป.11 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.  

                                                                                    นางประจวบ  พ่วงศรี                
                                                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม                
                                                                                                        นางอรทัย  พิรุณสาร                
                                                                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม                 


